

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1597*/TCT-DNL
V/v: vướng mắc trong kê khai
nộp thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1873/NHNo-TCKT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề xuất về việc khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 3 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013:

“1. Doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

... 2. Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.”.

Tại điểm d, mục 1, Phần II, Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, quy định:

“d) Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành. Thuế thu nhập của các đơn vị hạch toán toàn ngành là phần thu nhập nộp ngân sách từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch toán tập trung của các đơn vị sau đây:

... Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, ...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là đơn vị hạch toán toàn ngành, có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính và các khoản thu nhập khác gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nếu các chi

nhánh hạch toán phụ thuộc của ngân hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng thì phải khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của hoạt động kinh doanh khác này tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

Tổng cục Thuế trả lời đề Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ KK, CS, PC (2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b). 44



www.LuatVietnam.vn